

รับอาจารย์ใหญ่คืน



ปางคนปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ทั้งงานวิชาชีพ ที่ทำเป็นประจำ ทั้งงานอาสาสมัครที่มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในระดับหนึ่ง ทั้งงานส่วนตัวที่ตัวเองต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตร

บางคนชอบที่จะทำบุญทำกุศลระหว่างมีชีวิต มีกำลังวังชา มีกำลังทรัพย์ ชอบบริจาคทั้งทรัพย์ที่เป็นเงิน และทรัพย์สินที่หาซื้อมาเพื่อประโยชน์กับผู้ต้องการ

บางคนไม่มีทรัพย์สินส่วนตัว ยังใช้แรงกายแรงใจไปช่วยงานกุศล เช่นครั้งหนึ่ง การประดิษฐ์ขาเทียม ต้องการรับบริจาคจุกดิงฝากระป๋อง รวมทั้งฝากระป๋องอะลูมิเนียมทุกชนิด

มีการระดมครั้งใหญ่ที่สนามหลวง ระหว่างที่รับบริจาคทั้งอะลูมิเนียมและเงินนั้น

ปรากฏว่ามีหญิงแต่งเครื่องแบบพนักงานทำความสะอาดถนนเดินเข้ามาที่รับบริจาค แล้วยื่นถุงบรรจุจุกดิงกระป๋องอะลูมิเนียมใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่

เป็นการทำบุญครั้งใหญ่ของเธอที่ลือล่ำลือดังฟากจุกออกจากกระป๋องแล้วเก็บไว้จนถึงวันรับบริจาคจึงนำมาบริจาค ไม่ทราบว่ามันเธอยังปฏิบัติเช่นนั้นหรือไม่

เพราะวันนี้ ข้าพเจ้า (ผู้เขียน) ได้รับข้อความประชาสัมพันธ์ผ่าน “ไลน์” มาว่า

ช่วยกันแชร์หน่อยครับ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการต้องการขาเทียม จากโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รับบริจาคฝาอะลูมิเนียมทุกชนิด มีรายการดังนี้ ฝาเครื่องตีหมูกำลัง ฝาแอลกอฮอล์ (เบียร์) ทุกชนิด จุกดิงกระป๋องกาแฟ น้ำอัดลม (คละสิได้) จุกดิงกระป๋องผลไม้ จุกดิงน้ำดื่มบางยี่ห้อที่เป็นขวดแก้ว ลูกแม็ก (ลวดเย็บกระดาษ)

ถุงน่องที่ขาดแล้ว หรือไม่ใช่แล้ว เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการตัดแยกวัสดุอะลูมิเนียมสำหรับเครื่องตีหมูกำลังและอื่นๆ รมกวนดิงแผ่นพลาสติกได้ฝาออกก่อนครับ

กรุณาส่งที่
โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน
490 โรงพยาบาลพนมสารคาม ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ในข้อความที่อยู่ใน “ไลน์” ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อขอรายละเอียด ใครต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้ โปรดสอบถามไปที่โรงพยาบาล

อีกรายการหนึ่ง ความต้องการยังมีเป็นประจำ เนื่องจากทุกวันนี้มีนักเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อน ประกอบกับความต้องการแพทย์และพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

ความต้องการของโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งคือ “อาจารย์ใหญ่”

หวังว่าทุกคนคงทราบดีว่า “อาจารย์ใหญ่” ในที่นี้คือใคร

คุณลัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจ้งมาว่า มูลนิธิเพิ่งได้รับร่าง “อาจารย์ใหญ่” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ “อาจารย์ใหญ่” ให้กับนักศึกษาแพทย์ครบปีหนึ่งแล้ว นำมามอบคืนแก่ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป

“อาจารย์ใหญ่” ที่ผ่านทางป่อเต็กตึ๊งนำไปมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปีหนึ่งประมาณ 300 ร่าง ปีที่ผ่านมามี 295 ร่าง ที่ทางมูลนิธิสนับสนุนมอบโรงพยาบาลนำไปให้นักเรียนแพทย์ได้ศึกษา

เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ทางมูลนิธิรับมอบร่างอาจารย์ใหญ่เหล่านั้นกลับคืน มีนักศึกษาแพทย์หลายร้อยคนนำดอกไม้ ธูปเทียน มาขอขอบคุณและขอขมาอาจารย์ใหญ่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรณพ ต้นสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัดของโรงพยาบาลมาเป็นประธานมอบ

พຽງนี้ขอว่าต่อถึงอานิสงส์ของ “อาจารย์ใหญ่” อีกวันครับ